

Mục tiêu chính của buổi gặp mặt là nhằm xác lập các ưu tiên chung giữa hai tổ chức trong việc cổ vũ cho tiến trình dân chủ tại Việt Nam. Hai bên đã cùng trao đổi về những thách thức đang đặt ra đối với xã hội dân sự Việt Nam, đồng thời tìm kiếm các hướng hợp tác cụ thể, bao gồm nâng cao năng lực cho các nhà hoạt động dân chủ, thực hiện nghiên cứu và vận động chính sách, tổ chức hội thảo, và khai triển các chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân quyền ở Á Châu. Ngoài ra, một nội dung trọng yếu được nhấn mạnh là việc chia sẻ và học hỏi từ kinh nghiệm dân chủ hóa của Đài Loan – một mô hình có giá trị tham khảo quan trọng cho phong trào dân chủ Việt Nam.

Trong phần đầu buổi làm việc, đại diện AfVD đã trình bày tổng quát về bối cảnh chính trị tại Việt Nam hiện nay. Báo cáo nêu rõ sự kiểm soát chặt chẽ của nhà cầm quyền đối với các tổ chức dân sự, tình trạng đàn áp tự do ngôn luận, bắt bớ các nhà báo độc lập, và giới hạn quyền tiếp cận thông tin của người dân. Những thách thức này đã tạo ra một môi trường nguy hiểm cho các hoạt động vận động dân chủ và phản biện xã hội. Đại diện TFD bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, đồng thời khẳng định mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan nhằm hỗ trợ các nỗ lực dân chủ tại Việt Nam.

Tiếp theo, bà Olivia Yang đã chia sẻ về quá trình chuyển đổi dân chủ của Đài Loan. Bà nhấn mạnh vai trò trung tâm của một thể chế minh bạch, báo chí tự do và giáo dục công dân trong việc xây dựng và củng cố nền dân chủ. Đài Loan cũng đã trải qua một thời kỳ kiểm soát chặt chẽ và chuyển dần sang mô hình xã hội dân sự cởi mở thông qua các nỗ lực không ngừng nghỉ của người dân và các tổ chức dân sự. Những bài học này, theo TFD, có thể được vận dụng linh hoạt để phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.

Hai bên đã thống nhất xem xét một số định hướng hợp tác cụ thể. Cuộc thảo luận kết thúc với sự thống nhất về việc tổ chức thêm các phiên họp tiếp theo nhằm cụ thể hóa các kế hoạch hợp tác đã nêu. TFD mời AfVD tham dự một số diễn đàn dân chủ sắp diễn ra. Hai bên cam kết duy trì liên lạc thường xuyên và phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành quả trong các hoạt động chung./.

Chuyển Đến: Lâm Hoài Vũ – Ngày 13.4.2025

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12600 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC